



# ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว

## ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

http : //kpp-rsc.ricethailand.go.th

e-mail : kpp\_rsc.ricethailand.go.th

ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑๑๖ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙

### ข่าวกิจกรรม

#### ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

คณะกรรมการตรวจตัดสินแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 59 ได้เข้าตรวจตัดสินแปลง ข้าวกข29 และกข41 ของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ในเขตพื้นที่ อำเภอรานกระต่าย อำเภอลานกระบือ และอำเภอบางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ในเดือนมีนาคม 2559



#### ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เป็นวิทยากร “โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร” ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก โดยถ่ายทอดให้ความรู้เรื่องการปลูกข้าวและการลดต้นทุนการปลูกข้าว และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว เกษตรกรให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำนา ในเดือนมีนาคม 2559



### ข่าวหน้ารู้ หลักการป้องกันกำจัดโรคขอบใบแห้ง

**โรคขอบใบแห้ง** เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย อากาโร โรคนี้นั้นเป็นได้ตั้งแต่ระยะกล้า แตกกอ จนถึงออกรวง ต้นกล้าก่อนนำไปปักดำจะมีจุดเล็กๆ ลักษณะซ้ำขอบใบของใบล่าง ต่อมาประมาณ 7 - 10 วัน จุดข้านี้จะขยายกลายเป็นทางสีเหลืองยาวตามใบข้าว ใบที่เป็นโรคจะแห้งเร็ว และสีเขียวจะจางลงเป็นสีเทาๆ อาการในระยะปักดำจะแสดงหลังปักดำแล้วหนึ่งเดือนถึงเดือนครึ่ง ใบที่เป็นโรคขอบใบไม่มีรอยขีดข่วน ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ที่แผลมีหยดน้ำสีครีม คล้ายยางสนกลมๆ ขนาดเล็กเท่าหัวเข็มหมุด ต่อมาจะกลายเป็นสีน้ำตาลและหลุดไปตาม ลม น้ำ การแพร่ระบาดแพร่ระบาดติดไปกับน้ำ ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง ในสภาพที่มีฝนตก ลมพัดแรง จะช่วยให้โรคแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว การป้องกันกำจัด ใช้พันธุ์ข้าวที่ต้านทาน ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากใน

ดินที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว ไม่ควรระบายน้ำจากแปลงที่เป็นโรคไปสู่แปลงอื่น ควรเฝ้าระวังการเกิดโรคถ้าปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอต่อโรคนี้นี้ และใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช สเตรปโตมัยซินซัลเฟต + ออกซีเตตราไซคลินไฮโดรคลอไรด์ เมื่อเริ่มพบอาการของโรคพืช



### ตลาดนัดเมล็ดพันธุ์

ข้าว	ราคา ก.ก. ละ (บาท)	บรรจุ (ก.ก.)	หมายเหตุ
กข41	16	25	มีจำหน่าย
กข29	15	25	มีจำหน่าย

โทรศัพท์สอบถามได้ที่ ... 0 5571 0014 ในวันและเวลาราชการ